



๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำ Application “เรียกช่าง”

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๒.๐๓/ว ๘๔๓๐

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เห็นถึงความต้องการของประชาชน ที่มีความต้องการ ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นงานขนาดเล็ก แต่ไม่สามารถหาช่าง หรือหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ หรือหาช่างได้แต่เป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาช่างที่ตรงกับความต้องการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเลือกช่างมาใช้บริการ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำ Application “เรียกช่าง” ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยให้จังหวัดสั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํารวจรวบรวม คัดกรองข้อมูลช่าง ที่มีคุณภาพในพื้นที่ ที่สามารถรับงานช่าง ตั้งแต่งานขนาดเล็กขึ้นไป ส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลช่าง นำเข้าใน Application “เรียกช่าง” ตามกรอบระยะเวลา และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการประชุมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจ และซักซ้อม แนวทางการสำรวจ รวบรวม คัดกรองข้อมูลช่างที่มีคุณภาพในพื้นที่ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ กรมโยธาธิการและผังเมืองให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส่งผลการสำรวจ รวบรวม คัดกรองข้อมูลช่างที่มีคุณภาพในพื้นที่ ผ่านระบบ Google Form และส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเข้าในระบบ Application “เรียกช่าง” พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

จังหวัดนครราชสีมาแจ้งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา คัดกรองข้อมูลช่าง ที่มีคุณภาพ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน แห่งละอย่างน้อย ๒ ราย ที่สามารถรับงานช่าง ตั้งแต่งานขนาดเล็กขึ้นไป โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรายงานการจัดทำฐานข้อมูล Application “เรียกช่าง” ด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำเป็นฐานข้อมูลช่าง นำเข้าในระบบ Application “เรียกช่าง” ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ธรรมวิเศษ)

ปลัดอำเภอ อัครราชการแทน

นายอำเภอปักธงชัย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒